

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUA MÔ HÌNH “BAN TUYÊN VẬN” XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ “TỔ TUYÊN VẬN” THÔN, BẢN, TỒ DÂN PHỐ Ở HUYỆN BẮC HÀ (TỈNH LÀO CAI)

Lê Văn Hiếu*

Trường Đại học Khoa học- ĐH Thái Nguyên

TÓM TẮT

Công tác tuyên truyền là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình lãnh đạo của cấp ủy Đảng. Trong những năm gần đây, Đảng bộ huyện Bắc Hà luôn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đây là lực lượng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân, đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và góp phần bổ sung, hoàn chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng và sự quản lý của cấp chính quyền cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Từ khóa: Công tác tuyên truyền, cấp ủy Đảng, Đảng bộ huyện Bắc Hà, báo cáo viên, tuyên truyền viên.

MỞ ĐẦU

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: *“Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục tiêu đó, là tuyên truyền thất bại”* [1]. Theo cách nói của Bác, tuyên truyền gồm các hoạt động chính sau: cung cấp thông tin, để “dân biết”; phân tích, làm rõ bản chất của sự vật, hiện tượng được thông tin qua đó để “dân hiểu”, từ đó để “dân tin theo”. Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác tuyên truyền, đây là một trong ba bộ phận chủ yếu cấu thành công tác tư tưởng. Trong đó, công tác tuyên truyền miệng qua hoạt động của *“Báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng quan trọng hàng đầu trong việc tuyên truyền, giáo dục quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, đưa tiếng nói của Đảng trực tiếp đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng”* [2].

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Bài viết được dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; quan điểm, đường lối của Đảng; sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so

sánh các số liệu... nhất là sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bắc Hà là huyện vùng cao nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lào Cai, cách thành phố Lào Cai khoảng 70 km. Phía Bắc giáp huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương; phía Đông giáp huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang; phía Tây giáp huyện Bảo Thắng; phía Nam giáp huyện Bảo Yên. Toàn huyện có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn Bắc Hà và 20 xã: Bảo Nhai, Bản Phố, Bản Liền, Bản Già, Bản Cái, Cốc Ly, Cốc Lầu, Nậm Mòn, Nậm Khánh, Nậm Đét, Na Hối, Lầu Thí Ngòi, Lùng Phìn, Lùng Cải, Tả Củ Tỷ, Tả Van Chư, Tả Chải, Thái Giàng Phố, Hoàng Thu Phố, Nậm Lúc. Trong đó, ngoài thị trấn Bắc Hà và xã Bảo Nhai, còn lại 19 xã nằm trong khu vực đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2 của Chính phủ. Huyện Bắc Hà có 14 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 82% (dân tộc Mông 47%; Tày 11%; Dao 14%; còn lại là các dân tộc khác) [3]. Với đặc điểm địa hình thuộc vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đa số các xã thuộc diện nghèo nên trình độ dân trí không cao, điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác tuyên truyền của cấp ủy Đảng.

* Tel: 0962951416, Email: lehieulsk6@gmail.com

Căn cứ vào đặc điểm tình hình và nhiệm vụ công tác tuyên giáo, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Hà luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, nhất là sau khi thực hiện mô hình “ban tuyên vận” xã, phường, thị trấn và “tổ tuyên vận” thôn, bản, tổ dân phố công tác tuyên truyền đã mang lại hiệu quả cao với phương châm hướng mạnh về cơ sở, vì cơ sở với những nội dung thiết thực, cụ thể. Mỗi quan hệ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn công tác tuyên truyền, vận động của cơ sở được gắn kết chặt chẽ, thường xuyên. Mô hình tuyên vận được bắt đầu từ năm 2012 tại 2 xã thực hiện thí điểm xây dựng nông thôn mới là Tà Chải và Bảo Nhai. Mô hình trên đã tổ chức lại về cơ cấu, số lượng, thành phần tham gia công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở theo hướng tinh giảm, thống nhất các lực lượng. Cấp xã chỉ còn một tổ chức tham mưu, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đó là ban tuyên vận (trên cơ sở sáp nhập cán bộ tuyên giáo và dân vận); cấp thôn thành lập các tổ “tuyên vận” với nòng cốt là đội ngũ báo cáo viên và cán bộ dân vận trong thôn, xã, đặt dưới sự lãnh đạo của đồng chí Bí thư chi bộ thôn.... Vấn đề quan trọng nhất của mô hình tuyên vận là bố trí được 1 cán bộ chuyên trách làm công tác đảng (*trước đây không có*) chuyên tham mưu, thực hiện công tác tư tưởng và vận động tại cấp xã nhưng vẫn bảo đảm không tăng biên chế, không tăng chế độ chính sách.

Thực hiện mô hình tuyên vận, trong năm 2012, ban tuyên vận xã Tà Chải và Bảo Nhai đã tổ chức 12 hội nghị với khoảng hơn 900 lượt người tham gia; tổ tuyên vận các thôn tổ chức tuyên truyền dưới hình thức họp thôn với khoảng 600.000 lượt người tham gia [4]... đến năm 2014, mô hình tuyên vận được thực hiện thêm tại 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nâng tổng số thành 21 xã, thị trấn thực hiện mô hình tuyên vận, 236 tổ tuyên vận...đồng thời mở rộng mô hình tại các xã Bán Liền, Hoàng Thu Phố, Nậm Khánh, Cốc

Ly [5]... trong năm 2015, 21 xã đã kiện toàn xong ban tuyên vận và tổ tuyên vận sau đại hội đảng bộ xã, thị trấn; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn tuyên vận cho 86 đồng chí; chỉ đạo và dự hội nghị tổng kết mô hình tuyên vận năm 2015 tại các xã, thị trấn; tham mưu cho Huyện ủy tổ chức tốt hội nghị tổng kết mô hình tuyên vận cấp huyện [6]. Đến năm 2017, công tác tuyên vận ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả, thực hiện theo Quy định số 11-QĐ/TU, ngày 26/10/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Hà chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục triển khai, quán triệt quy định tại hội nghị tuyên vận đến các thành viên ban tuyên vận xã và các tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố, đồng thời phân công các cơ tham mưu giúp việc Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên xuống đơn vị dự hội nghị tuyên vận. Đối với cấp xã, hàng tháng các thành viên ban tuyên vận trực tiếp xuống cơ sở, bảo đảm 100% các chi bộ, tổ tuyên vận ở thôn, tổ dân phố được kiểm tra, đánh giá về công tác tuyên vận. Trong năm 2017, 21 xã, thị trấn tổ chức 231 hội nghị tuyên vận với trên 151.000 lượt người tham gia. Các cơ quan tham mưu cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã gắn hoạt động chuyên môn với kiểm tra, giám sát tuyên vận tại cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Số lượng tuyên truyền viên là 654 người hoạt động ở 218 tổ tuyên vận; số lượng báo cáo viên cấp huyện là 26 người (trong đó ở xã là 21 người, ở huyện là 5 người) [7].

Thông qua mô hình ban tuyên vận và tổ tuyên vận, nội dung tuyên truyền ngày càng được thực hiện hiệu quả đến quần chúng nhân dân, thể hiện trên những nội dung sau:

Một là, tuyên truyền về chính trị: tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; tuyên truyền Nghị quyết 11-NQ/CP, ngày 24/2/2011 của Chính phủ về một số giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã

hội; tuyên truyền triển khai học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay”; tuyên truyền về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tuyên truyền việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng biển Việt Nam và quyết tâm của Đảng, Nhà nước về việc giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong năm 2014; tuyên truyền những điểm mới trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016; tuyên truyền về giáo dục lý luận chính trị và lịch sử đảng; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/7/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.

Hai là, tuyên truyền về kinh tế: chủ yếu tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; công tác phòng chống bão lũ trong mùa mưa; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi...”

Ba là, tuyên truyền về văn hóa - xã hội: tập trung tuyên truyền về công tác phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng chống dịch bệnh sởi trên người; phản ánh, nêu gương “người tốt, việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW (khóa XII) “về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 47-NQ/TW (khóa XII) “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình”; Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư (khóa VII) “về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”... tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây

dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bốn là, tuyên truyền về an ninh - quốc phòng: tập trung tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên quân; công tác bảo vệ đường biên, cột mốc khu vực biên giới; tuyên truyền đẩy mạnh đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; chống chiêu bài tự do, dân quyền..

Năm là, tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và địa phương: tuyên truyền Lễ hội đua ngựa truyền thống được tổ chức hàng năm tại huyện; tuyên truyền đợt phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng bộ huyện; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12; Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường (5/9); Ngày Mặt trận Dân tộc thống nhất (18/11). Tuyên truyền về công tác chuẩn bị, diễn biến, kết quả Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Hà lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020; tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV.

Hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú, được thực hiện qua những hình thức chủ yếu như:

Một là, hoạt động tuyên truyền miệng, đây là hình thức tuyên truyền hiệu quả nhất. Trong năm 2012, tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp huyện thành phần tham gia là báo cáo viên huyện, bí thư các chi, đảng bộ, trường ban tuyên vận các xã, thị trấn. Đồng thời, chỉ đạo đồng chí báo cáo viên cấp huyện tại xã; đội ngũ báo cáo viên cấp xã và tuyên truyền viên ở thôn, bản tăng cường biên soạn tài liệu tuyên truyền phù hợp với thực tế ở xã, thôn. Chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh hoạt động của ban tuyên vận xã, tổ tuyên vận thôn tại 2 xã điểm Bảo Nhai và Tà Chải. Đến năm 2013, tổ chức 12 hội nghị báo cáo viên cấp huyện với hơn 900 lượt người, 253 hội nghị tuyên vận ở 21 xã, thị trấn với hơn 6.000 lượt người tham

gia; 2.832 buổi tuyên vận tại 236 thôn nhằm cung cấp thông tin, đồng thời định hướng công tác tuyên truyền ở cơ sở. Năm 2017, hoạt động tuyên truyền miệng tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu tổ chức 11 hội nghị báo cáo viên toàn huyện với tổng số 945 lượt người tham gia. Qua công tác tuyên truyền miệng đã góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hai là, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài truyền thanh - truyền hình, công thông tin điện tử Bắc Hà... Trong năm 2011, Đài truyền thanh - truyền hình huyện đã kịp thời mở các trang, chuyên mục theo các chủ đề bao gồm 198 chương trình, 1.584 tin bài, duy trì đều đặn thời lượng phát sóng của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Lào Cai. Năm 2014, đã thực hiện sản xuất hơn 234 chương trình truyền thanh, truyền hình; 1.734 tin, bài. Công thông tin điện tử của huyện đăng 24 bài, 151 tin. Năm 2016, hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thực hiện sản xuất 210 chương trình truyền thanh - truyền hình, 1.830 tin, bài.

Ba là, tuyên truyền trực quan: Hệ thống tuyên truyền trực quan đảm bảo chất lượng về mặt nội dung và hình thức. Năm 2014, đã treo hơn 150 lượt băng rôn trên trục đường chính. Năm 2015, Trung tâm Văn hóa huyện đã thực hiện thay mới 3 cổng chào, 2 cụm pa nô lớn tại trung tâm huyện và xã Bảo Nhai; tiến hành treo 450 lượt băng rôn, thay mới 80 pa nô (kính cỡ 1,2x80cm) tại trung tâm huyện, xã Bảo Nhai, Lũng Phình; trưng bày triển lãm ảnh chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và trưng bày tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV. Đến năm 2016, Trung tâm Văn hóa huyện đã tiến hành treo 102 lượt băng rôn trên trục đường chính, xã Bảo Nhai, Lũng Phình. Các xã, thị trấn treo

được 98 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bốn là, tuyên truyền cổ động qua hoạt động văn hóa, văn nghệ: thực hiện hơn 48 buổi thông tin tuyên truyền lưu động về chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, gương người tốt việc tốt... Tổ chức được 24 buổi biểu diễn văn nghệ và nhiều hoạt động thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các hoạt động chính trị của địa phương. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác luân chuyển sách, báo xuống các xã... Năm 2015, thực hiện 14 buổi văn nghệ quần chúng tại trung tâm huyện; tuyên truyền lưu động 38 buổi tại trung tâm huyện và các cụm xã. Các đơn vị trường học tổ chức cho các cháu học sinh cổ động tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ huyện và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Duy trì, thực hiện tốt công tác luân chuyển đĩa hình xuống cơ sở theo kế hoạch. Năm 2017, Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện tổ chức 105 buổi tuyên truyền lưu động, lồng ghép chiếu bóng lưu động, căng treo 245 lượt băng rôn khẩu hiệu, thay đổi nội dung 05/10 cụm panô lớn; tổ chức 80 buổi văn nghệ quần chúng (trong đó có 43 buổi tại chợ đêm Bắc Hà); tổ chức 5 giải thể thao cấp huyện, tham gia 3 giải thể dục thể thao cấp tỉnh. Việc sử dụng tài liệu bản tin thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc trong sinh hoạt chi bộ; cung cấp nhiều nội dung thông tin quan trọng, phù hợp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Hoạt động của mô hình “tuyên vận” đã góp phần tạo sự chuyển biến vượt bậc và nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 5 năm thực hiện mô hình tuyên vận, đã góp phần huy động sức người, sức của trong nhân dân thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, nhất là phát

triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng hạ tầng giao thông, điện, trường học, nhà văn hóa.... đạt được nhiều kết quả nổi bật. Huyện Bắc Hà tích cực tham gia đóng góp tiền của ủng hộ xây dựng nông thôn mới trên 10 tỷ đồng.... Cùng với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, nhiều hủ tục lạc hậu trong việc cưới, tang, lễ hội, tín ngưỡng, sinh hoạt của người dân, nhất là đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số đã từng bước được thay đổi theo hướng tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí cũ) tại huyện giảm mạnh hàng năm (huyện Bắc Hà giảm từ 42,55% năm 2012 xuống còn 22% năm 2015) [8].

KẾT LUẬN

Mô hình “*Ban tuyên vận xã, phường, thị trấn và tổ tuyên vận thôn, bản, tổ dân phố*” đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đạt hiệu quả; nội dung thông tin tuyên truyền thường xuyên được cập nhật, biên soạn phù hợp cho đồng bào nhân dân các dân tộc... góp phần chuyển biến nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong việc chủ động, tích cực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Những nội dung tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, trong đó công tác tuyên truyền miệng qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã phản ảnh kịp thời, hiệu quả tâm tư và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Chí Minh: *Toàn tập (1995), tập 5*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.162.
2. Thông báo số 71-TB/TW, ngày 7/6/1997 của Thường vụ Bộ Chính trị (khóa VIII) “*về việc tăng cường lãnh đạo và đổi mới công tác tuyên truyền miệng*”.
3. <http://duan600.vn/huyen-ngheo/Huyen-Bac-Ha-Lao-Cai-34/>.
4. Huyện ủy Bắc Hà: Ban Tuyên giáo (2012), *Báo cáo số 59-BC/TG, ngày 10 tháng 12 năm 2012 về tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2012 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013*, tr.5.
5. Huyện ủy Bắc Hà: Ban Tuyên giáo (2014), *Báo cáo tháng 12 năm 2014 về tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2014 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015*, tr.7-8.
6. Huyện ủy Bắc Hà: Ban Tuyên giáo (2015), *Báo cáo tháng 12 năm 2015 về tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016*, tr.5.
7. Huyện ủy Bắc Hà: Ban Tuyên giáo (2017), *Báo cáo số 104-BC/TGHU ngày 15 tháng 11 năm 2017 về tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017 phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018*, tr.7.
8. <http://laocai.org.vn/sites/bantuyengiao/thuctienkinhngkiem/Trang/20160922143225.aspx>.

SUMMARY

COMMUNICATIONS PROJECTED BY THE MODEL "PROPAGANDA DEPARTMENT" IN COMMUNES, WARDS, TOWNSHIP AND "COMMANDER" IN VILLAGES, CITIES IN BAC HA DISTRICT (LAO CAI PROVINCE)**Le Van Hieu****TNU University of Sciences*

Propaganda is one of the important issues in the leadership process of the Party committees. In recent years, the Party Committee of Bac Ha district has actively promoted propaganda through the activities of the press and propagandists, which is a force that plays a particularly important role in propaganda. The Party's policies and laws, policies and laws come to the masses, reflecting the minds and aspirations of the people and contributing to supplementing and perfecting the undertakings and lines of the Party and the management of the grassroots level in accordance with local realities.

Key words: *propaganda, party committees, Party Committee of Bac Ha district, reporters, propagandists.*

Ngày nhận bài: 28/02/2018; Ngày phản biện: 05/3/2018; Ngày duyệt đăng: 21/3/2018

* Tel: 0962951416, Email: lehieulsk6@gmail.com

SOCIAL SCIENCE – HUMANITIES – ECONOMICS

Content	Page
Nghiêm Thi Ho Thu - Formation basis of Ngoc Giao's prose characteristics	3
Vu Thi Hanh - From new consciousness of gender characteristics to new women in Vietnamese novels at the beginning of 21 st century	9
Phạm Thi Ngọc Anh - Applications of water-wave icons on contemporary sculpture of monuments in Viet Nam	15
Phung Phuong Nga, Doan Duc Hai - Symbols in Nguyen Xuan Khanh's novels (the cases of novels <i>Hồ Quý Ly</i> , <i>Mẫu thượng ngàn</i> , and <i>Đội gạo lên chùa</i>)	21
Vu Thuy Hang, Doan Thi Hong Nhung - Discussion on classification of the motherworship religion	25
Phạm Văn Hưng, Nguyễn Huy Hưng, Nguyễn Thị Thu Hương - Thai Nguyen University's assessment of program learning outcomes through the assessment of senior students near their completion of their undergraduate degree	31
Hoàng Duy Tuong - Solutions to enhance physical education efficiency for students at Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy – Thai Nguyen University	37
Hoàng Thu Thủy, Lý Trung Thành - Nguyen Ai Quoc – Ho Chi Minh – who set the foundation for the special relationship between Vietnam and Laos	45
Trần Thị Lan - Applying the tectonic theory to teaching "the basic principles of the Marxism - Leninism" in universities	49
Nguyễn Thanh Tú - Some solutions to enhance the quality of teaching and learning English at University of Transport Technology, Thai Nguyen Campus	55
Nguyễn Thị Hoài Thu - Methods of active teaching for efficient development of Vietnamese speaking skill for foreign students at Military Technical Academy	61
Ngô Thị Lan Anh, Võ Văn Tri - Necessity of educating the consciousness of ecological environment protection for youth in Long Xuyen city, An Giang province	67
Le Van Hieu - Communications projected by the model "propaganda department" in communes, wards, township and "commander" in villages, cities in Bac Ha district (Lao Cai province)	73
Trần Hoàng Tinh, Trần Văn Khanh, Nguyễn Trung Kiên - Strengthen examination and evaluation of disciplinary education activities for students at national defense and security education centers in the current phase	79
Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Hoàng Lan - Renovation of legal education content in the bachelor's degree program in political education of Thai Nguyen University of Education to meet the requirements of the new general education curriculum	85
Đo Thị Ngọc Phương, Trần Thị Thảo - Project power in the study of the English written language used by the second-year English majors at Thai Nguyen University of Education	91
Vũ Đình Bắc, Lý Mai Hương, Hoàng Thị Hồng Hạnh - Using group-work activities to improve English speaking skill for the first year English majors at Thai Nguyen University of Education	97
Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Quyên, Nguyễn Lê Mai, Vũ Thị Lenh - Organizing the experiential learning in teaching the theme "pests and disease of plants" (Technology 10 in high school)	103
Nguyễn Thị Khuong - Applying the flipped classroom model in teaching citizen education subject in high school	109
Lai Thu Uyen, Vũ Đình Bắc, Nguyễn Thanh Long - Enhance grammar of third-year students of English major through peer check at Thai Nguyen University of Education	115
Nguyễn Thị Hồng Chuyền, Hà Thị Nhu Quỳnh - Imitation technique in improving 2 nd year non-English major students' oral competence discourse at Thai Nguyen University of Education	121

Nguyen Nam Ha, Nguyen Thi Thuy - Assessment on physical condition of students at Thai Nguyen University	127
Vu Thi Thanh Thuy, Chu Van Trung, Cao Thuy Linh - Research on the current and potential developments of Thai Nguyen tourism industry	133
Tran Thi Ngoc Ha - Researching household economy model for sustainable management and use on sloping land in tea growing areas in La Bang commune, Dai Tu district, Thai Nguyen province	139
Nguyen Van Tam, Ha Thi Hoa, Bui Thi Minh Ha, Le Thi Hoa Sen, Dang Thi Huong - Impact of resource factors on livelihood diversification of tea growing households in Dai Tu district, Thai Nguyen province	143
Hoang Van Hai, Hoang Thi Thu Hang - The effects of fertilizers on rice yield in Thai Nguyen	149
Dang Thuong Hoai Linh, Ly Thu Trang - The international and Vietnamese laws on protection of well-known trademarks	155
Do Tuyet Ngan - The role of women with community based tourism development in Nghia Lo town, Yen Bai province	163
Vu Thi Thu - Assessing the agricultural land use change under the climate change context in Giao Thuy district, Nam Dinh province	169
Pham Thi Thanh Mai, Tran Le Kim, Nguyen Thi Lan - Enhancing the application of science and technology advances into tea production in Thai Nguyen city	175
Nguyen Thi Bich Hanh, Nguyen Thi Thu Thuy - Assessment of efficiency of agricultural land use in Yen Phuc commune, Van Quan district, Lang Son province	181
Dang Quynh Trinh, Tran Van Hung - Business income tax inspection for non-state enterprises in Pho Yen district, Thai Nguyen province	187